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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผู้มาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกร ี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๔. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นางทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๗. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชมุฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชมุ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วนัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. ผศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม รองอธิการบดี  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๗. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๘. ผศ.บัญชา  อินทะกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก 
๙. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๐. ผศ.สุกัญญา  คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๑. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๒. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๔. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๕. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๖. นายสุชัจจ์ ศรีแก้ว รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๗. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๘. ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
  - ไม่มี - 
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๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย  
 
  - ไม่มี - 
 
 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๑ โครงการผลิตและพัฒนาครสูู่ความเป็นเลศิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศมาอย่างต่อเน่ือง การประชุมในครั้งน้ีคณะกรรมการฯ ได้เชิญคณะครุศาสตร์
มารายงานผลความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  
 นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ในฐานะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่าโครงการน้ีเป็น
โครงการสําคัญของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และคณบดีคณะครุศาสตร์ได้ดูแล
อย่างใกล้ชิด ในส่วนของคณะกรรมการฯ มีข้อกังวลว่ากระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินงานของโครงการ
ดังกล่าว มีประเด็นใดที่สภามหาวิทยาลัยจะสามารถช่วยแก้ไขหรือทําให้โครงการน้ีไปสู่ความเป็นเลิศได้ตาม
ต้องการ จึงได้เชิญคณบดี รองคณบดี มาให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองคณบดีคณะครุศาสตร์รายงานว่า การดําเนินงาน
โครงการน้ี ได้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๒ ต้ังแต่วางแผน กําหนดโครงสร้าง กรอบแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี
ได้นํามาสู่การเริ่มดําเนินงานตามโครงการ เมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑-๑  
โดยขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดําเนินการในรอบปี ๒๕๕๕ ซึ่งมี ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 



๔ 
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กิจกรรมที่ ๑ : การจัดทํา Couse Syllabus และหลักสูตร Pre-university 
มีวัตถุประสงค์ คือ 

๑. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์ผู้สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาพิสัย- 
สุปฏิปันโน พิสัยสุวิชาโน พิสัยสุสาสโน และพิสัยสุปชาโน 

๒. เพ่ือจัดทําแนวการสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีพิสัยสุปฏิปันโน 
พิสัยสุวิชาโน พิสัยสุสาสโน และพิสัยสุปชาโน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

๓. การจัดทําหลักสูตร Pre-university ให้กับนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาจารย์อาวุโส อาจารย์ผู้สอนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ผู้สอนจากคณะครุศาสตร์ รวมท้ังหมดจํานวน 
๕๐ คน โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดทํารายละเอียดในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา  
ตามแบบ มคอ.๓ 
 
กิจกรรมที่ ๒ : การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ๗ กิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรมย่อยที่ ๑ : การกําหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
กิจกรรมย่อยที่ ๒ : การประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรมย่อยที่ ๓ : การจัดทําประกาศการรับสมัคร/กําหนดการรับสมัคร/กําหนดการสอบคัดเลือก/

กําหนดการประกาศผลสอบ และกําหนดการรายงานตัวและเข้าศึกษาตามหลักสูตร 
กิจกรรมย่อยที่ ๔ : การกําหนดเง่ือนไข/หลักเกณฑ์การให้และการงดให้ทุนการศึกษา/การจัดต้ังกองทุน 
กิจกรรมย่อยที่ ๕ : การจัดทําแบบทอสอบ 

- แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
- แบบทดสอบวัดแววความเป็นครู 
- แบบสอบสัมภาษณ์/เกณฑ์ 
- แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน 

 กิจกรรมย่อยที่ ๖ : การดําเนินการสอบคัดเลือก 
- คัดเลือกบุคคลที่มีสิทธ์ิสอบโดยคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด 
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 
- สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 กิจกรรมย่อยที่ ๗ : การรายงานตัว/ทําสัญญารับทุน 
 
กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรม Pre-university 
มีวัตถุประสงค์ คือ 

๑. เพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณครูและจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ 
๒. เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติ และคุณลักษณะสําคัญแห่งความเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู 
๓. เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู 
๔. เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
๕. เพ่ือพัฒนามโนมติ (Concept) ที่ถูกต้องของสาระสําคัญ ๆ เก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครู 



๕ 
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กิจกรรมที่ ๔ : กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นครูไป 
ทําหน้าที่ผู้สอน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ ยึดวิจัยเป็นฐาน (Research-based Instruction)  
โดยในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ น้ี นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนจํานวน ๖ รายวิชา ๑๘ หน่วยกิต  
 ทั้งน้ี ก่อนที่จะเริ่มจัดการเรียนการสอนน้ัน คณะครุศาสตร์ได้ทําการเชิญอาจารย์ผู้สอนมาร่วมประชุม
เพ่ือช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดวิจัยเป็นฐาน ให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในทางปฏิบัติ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๑-๒ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. ประการสําคัญที่จะทําให้โครงการน้ีสําเร็จ คือ ทําอย่างไรที่จะทําให้สิ่งที่คิดและเขียนไว้น้ี

สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้  
๒. สิ่งที่ควรพิจารณาคือการทําความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน จะสําเร็จได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ผู้เรียนแต่ขึ้นอยู่กับผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการให้เป็นไปตามที่โครงการต้องการอย่างไร 
๓. ควรทําให้ผู้สอนมีแรงจูงใจที่อยากเป็นครูเสียก่อน เมื่ออยากเป็นครูแล้ววิธีการสอนจะเปลี่ยนไป 
๔. ครูคุณภาพที่พึงประสงค์ ควรประกอบด้วย 

(๑) ความรู้ดี ปฏิบัติได้ดี 
(๒) รักความเป็นครู  
(๓) รักนักเรียน 
(๔) รักหมู่คณะ 
(๕) สนใจใฝ่รู้ 
(๖) มีคุณธรรม จริยธรรม 
(๗) รับผิดชอบงานในหน้าที่ 
(๘) พินิจพิเคราะห์ไตร่ตรอง ปรับปรุงต่อเน่ือง 
(๙) สื่อสารกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องได้ดี 
(๑๐) เป็นตัวอย่างในทางดี 
(๑๑) มุ่งหวังเป็นครูที่ดีและมีลูกศิษย์ที่มีคุณภาพ 

๕. ควรปรับวิธีการสอนโดยสอนให้น้อยลงแต่ให้เรียนรู้เองมากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ่มนักเรียนและครู ซึ่งครูต้องเรียนไปพร้อมกับนักเรียน มีการเรียนกลุ่มย่อยซึ่งความหมายคือมีการโต้ตอบ
ระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องให้แสดงออกเต็มที่ ถ้าสอนกลุ่มใหญ่จะทํา
ลักษณะน้ีไม่ได้ ควรมีครูประจํากลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ ๑๐ คน ถ้าหากเกินกว่า ๑๐ คน จะไม่ได้ผล ต้องมีการ
ปฏิบัติจริงไม่ใช่ฝึกปฏิบัติเท่าน้ัน การฝึกปฏิบัติจากของจริงจะทําให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และเรียนเอง  
ครูไม่ควรสอนตามตําราเท่าน้ัน แต่ควรสอนตามที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้มา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก  
ควรเปลี่ยนผู้สอนให้เป็นผู้ช้ีแนะ ต้องสอนน้อยลงแต่ให้นักศึกษาได้แสดงความเห็นและการเรียนรู้มากขึ้น  



๖ 
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๖. ประเด็นที่ควรจะพิจารณา คือจํานวนกลุ่ม ๔๐ คน อาจจะเห็นว่ามีจํานวนน้อยแล้ว แต่ควร
จะต้องแบ่งกลุ่มให้มีจํานวนน้อยลงอีก และคัดเลือกกลุ่มที่คิดว่าจะพัฒนาต่อไปได้แน่ ๆ ไม่จําเป็นต้องใช้วีธีการ
เดียวกับ ๔๐ คนเหมือนกัน มิเช่นน้ันอาจจะประสบความสําเร็จยาก  

๗. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
น่ันคือผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
ให้เต็มตามศักยภาพ ครูควรเปลี่ยนบทบาท แทนที่จะสอนหน้ากระดานดํา ครูต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศ 
ให้อํานวยต่อการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๔๙ เขียนไว้ว่า “การจัดการศึกษาของอบรมขององค์กรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ”  

๘. ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แบ่งการศึกษาไทยออกเป็น ๓ ระบบ คือ  
(๑) ในระบบ (๒) นอกระบบ และ (๓) ตามอัธยาศัย  แต่โลกเปลี่ยนไป การศึกษาทางเลือก (Alternative 
education) เข้ามามีบทบาทมากย่ิงขึ้น จึงควรให้ความสําคัญกับการศึกษาทางเลือก ซึ่งในต่างประเทศให้
ความสําคัญกับการศึกษาทางเลือกมาก ต่อไปนี้องค์กรที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนในระยะยาว คือองค์กร 
ที่เรียนรู้ได้เร็วกว่าและเก่งกว่าคู่แข่ง ดังน้ัน องค์กรน้ันก็เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายความว่าบุคลากร 
ในองค์กรน้ันต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ learning how to learn เพ่ือให้เกิด thinking about thinking 
คิดที่จะคิดต่อไปได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏควรคิดไปข้างหน้า และศึกษาดูว่าโลกเปลี่ยนไปอย่างไร การศึกษา
ทางเลือกเปลี่ยนไปทุกวัน การศึกษาทางเลือกคืออะไร ทําอะไรกันบ้าง 

๙. ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็จะสู้คนอ่ืนไม่ได้ ที่สําคัญกว่าน้ันคือความรู้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ 
เป็นภาษาอังกฤษ หากไม่รู้ภาษาอังกฤษ องค์ความรู้ (knowledge) ใหม่ ๆ เราจะรู้ได้อย่างไร และองค์ความรู้ 
ต่าง ๆ ก็จะมีอายุที่สั้น ความรู้วันน้ีจะหมดไปโดยเร็ว และความรู้ใหม่จะเกิดขึ้น หากไม่ใช้ learning how to 
learn มาเรียนรู้เป็นตัวนําก็จะไปตามคนอ่ืนตลอด โอกาสที่จะเป็นผู้นําไม่มี มหาวิทยาลัยควรให้บุคลากรกลุ่มหน่ึง 
ไปทําวิจัยเรื่องการศึกษาทางเลือก และส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือที่จะนํามาพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป ควรจะไปดูการศึกษาทางเลือกที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไป  

๑๐. โครงการลักษณะน้ีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือครู จึงควรพิจารณาด้วยว่าครูที่อยู่ในโครงการได้อะไร
พิเศษที่ทําให้เขามีความรู้อะไรพิเศษ  

๑๑. สิ่งที่นําเสนอในรายงานเป็นผลสัมฤทธ์ิของการเรียน แต่ควรจะมีการนําเสนอรูปแบบการสอน
ของแต่ละวิชาให้เห็นภาพชัดเจนว่าอาจารย์แต่ละคนมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่แตกต่างจากเดิมอย่างไร 
มีลักษณะเฉพาะอย่างไร ควรทําให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของแต่ละวิชาอย่างไร  
มีเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตชัดเจน และทุกวิชาต้องยึดเป้าหมายตรงน้ี ซึ่งจะทําให้เห็นพัฒนาการของ
นักศึกษาในประเด็นเหล่าน้ี  

๑๒. สิ่งที่ควรปรากฏให้เห็นเด่นชัดคือคู่มือการสอน และท้ายที่สุดแล้วต้องเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์
อย่างย่ิงคือคู่มืออาจารย์ที่จะสอนครูให้เป็นครูตามอุดมคติ จะได้ทําให้ครูคนอ่ืน ค่อย ๆ เปลี่ยนพฤติกรรม 
การสอน  

๑๓. ถ้าหากอาศัยกิจกรรมจากการเรียนการสอนจากรายวิชาน้ัน น่าจะยังไม่ครอบคลุม เพราะ
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ เป็นสิ่งสําคัญ มีการรายงานไว้แต่ไม่ปรากฏในผลการดําเนินกิจกรรมเหล่าน้ัน ภาคเรียน 
ที่ ๑ จัดกิจกรรมอะไรเสริม ที่เห็นชัดเจน ผลเป็นอย่างไร สร้างพัฒนาการให้นักศึกษาอย่างไร จนท้ายที่สุดจะทํา
ให้เห็นพัฒนาการไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงปีสุดท้าย เพ่ือให้เห็นกระบวนการของการผลิตครูมืออาชีพ สิ่งเหล่าน้ี
จําเป็นที่จะต้องนําเสนอ 



๗ 
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๑๔. เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในโครงการน้ีมีความแตกต่างกันอย่างไร เน่ืองจาก
นักศึกษาสาขาวิชาน้ียังคงมีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะมีคําถาม คือ นักศึกษาสองกลุ่มน้ีมี
อะไรที่แตกต่างกัน  

๑๕. ผลการเรียนบางรายวิชานักศึกษาได้ A ทุกคน  ทําให้เกิดข้อสงสัยมาก เช่น เครื่องมือวัดถูกต้อง
หรือไม่  ถ้าไม่สามารถแยกกลุ่มนักศึกษาได้แสดงว่าเครื่องมือขาดคุณภาพใช่หรือไม่ และบางรายวิชาไม่ควรจะ
ได้ผลการเรียน A ทุกคนมีข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่ และมีนักศึกษาได้คะแนนเฉล่ียสะสม ๔.๐๐ จํานวนมาก  
ควรนําเสนอให้เห็นชัดเจนว่าคุณภาพของเคร่ืองมือวัดใช้ได้จริงหรือไม่ และผลการดําเนินโครงการต้องให้ตรง
จุดประสงค์ที่นําเสนอเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว หรือสองปีผ่านไป เป็นไปตามตัวบ่งช้ีหรือไม่ สิ่งเหล่าน้ีจะเป็น 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพของการดําเนินโครงการที่ชัดเจนขึ้น 

๑๖. ผลการเรียนที่ได้ A ทุกคน ขึ้นอยู่กับหลักการวัด เพราะข้อสอบเป็นชุดเดียวกับนักศึกษา 
ที่เรียนในมหาวิทยาลัย จึงเป็นไปได้ว่านักศึกษากลุ่มน้ีอาจจะได้ผลการเรียน A ทั้งหมด แต่นักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยอาจจะได้ B ได้ C เป็นต้น 

๑๗. กิจกรรมท่ีนําเสนอในรายงานครั้งน้ีเป็นเพียงบางส่วน อาจจะไม่สมบูรณ์ แต่จริง ๆ มีกิจกรรม
เสริมประสบการณ์สําหรับเด็กกลุ่มน้ีอย่างต่อเน่ือง มีกิจกรรมที่อยู่ในหอพัก มีอาจารย์ประจําหอพัก และ 
มีกิจกรรมที่ให้เด็กเหล่าน้ีทําในลักษณะของการทําร่วมกันเป็นกิจกรรรมเสริม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กไม่ได้
หมายถึงเฉพาะกิจกรรมที่เกิดจากตัวรายวิชาอย่างเดียว คณะจะนําข้อเสนอแนะไปทําให้เติมเต็มให้ชัดเจนและ
จะนําเสนอในครั้งต่อไปให้ชัดเจนว่า นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ มีกิจกรรมเสริมอะไรบ้างในหอพัก และกิจกรรม 
ช้ันเรียน โดยเฉพาะการออกแบบของการจัดการเรียนการสอนของเด็กกลุ่มน้ีน้ันใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้
ในหลายด้าน มีปรากฏใน มคอ.๓ แต่ในเอกสารรายงานฉบับน้ีไม่ได้รายงาน มคอ.๓ 

๑๘.   เป็นโครงการที่สําคัญ แต่เป้าหมายจริง ๆ ของโครงการน้ีคืออะไร เพราะสมมุติว่าใน ๕ ปี
ข้างหน้า มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่ได้เกียรตินิยมทั้งหมด แต่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้ว
สามารถจะนําผลจากโครงการนี้ไปใช้กับนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยกว่า ๒,๐๐๐ คนได้หรือไม่ ประเด็นน้ีเป็น
คําถามที่สําคัญมาก ดังน้ัน จึงคิดว่าเป้าหมายความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของเด็กเพียงอย่าง
เดียว วันน้ีตัวป้อน (Input) เป็นเด็กกลุ่มพิเศษ ซึ่งต้องยอมรับว่าเด็กส่วนใหญ่อยากเข้ามาเรียนเน่ืองจากมีงาน
รออยู่ข้างหน้าส่วนผลผลิต (Output) ที่เด็กจะได้คือ ๕ ด้าน ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  

๑๙. ประเด็นที่ควรให้ความสําคัญคือกระบวนการ (Process) เป้าหมายสําคัญของโครงการน้ีจึงควร
เป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาจารย์ วันน้ีมีอาจารย์นําร่องอยู่ ๖ – ๗ คน วิธีการสอนของอาจารย์
เหล่าน้ีต้องเป็นต้นแบบที่สําคัญที่จะให้คนอ่ืนนําไปใช้สอนเด็ก ๒,๐๐๐ คน เพียงแต่โครงการน้ีได้ผลสัมฤทธ์ิ
สุดท้ายแล้วจะได้เด็กที่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ไม่ได้กระบวนการ ซึ่งควรพิจารณาว่าการพัฒนาอาจารย์ทํา
อย่างไร เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร (๒) วิธีการสอน เปลี่ยนไปอย่างไรที่จะเป็นต้นแบบให้คนอ่ืน ๆ นําไปใช้ต่อไป 
(๓) ความพยายามที่จะให้เด็กเข้ามาอยู่ในระบบหอพัก ประสบความสําเร็จหรือไม่ นักศึกษาพอใจที่จะอยู่หรือไม่ 
กระบวนการจะทําอย่างไร (๔) เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาครูต้องการ รวมถึงเร่ืองที่สําคัญมากคือกระบวน
วิธีการฝึกสอน จะเกิดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้หรือไม่ นักศึกษาจะต้องเร่ิมออกฝึกประสบการณ์ต้ังแต่
ภาคเรียนแรกท่ีเข้ามาศึกษาที่ น่ี ก็ได้ เรื่องสําคัญของโครงการคือกระบวนการที่สําคัญที่สุดที่จะต้อง 
ได้คําตอบสุดท้ายจากการทดลองของเด็กกลุ่มน้ีว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาครูเป็นเลิศที่จะ
นําไปใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไปกับเด็ก ๒,๐๐๐ คน หลายเรื่องน่าจะเป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องหาคําตอบมานําเสนอ
เพ่ือความชัดเจนต่อไป 
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๒๐. การประเมินกลุ่มเล็กต้องมีวิธีการประเมินต่างหาก โดยนําคุณภาพเป็นเกณฑ์ คุณภาพในที่น้ี
ไม่ได้หมายความว่าทําถึงตรงน้ีแล้วได้คุณภาพ สิ่งที่มีคุณภาพดีขึ้นต่อเน่ือง มีการพัฒนาต่อเน่ือง ถ้าหากคุณภาพ 
ไปถึงจุดหน่ึงแล้วหยุดก็ไม่มีคุณภาพอีกต่อไป ดังน้ัน เมื่อจัดนักศึกษากลุ่มเล็กจึงควรต้องเปลี่ยนวิธีประเมินและ
ไม่ควรนําตํารามาอ้างอิงมากนัก เพราะตําราทําไว้สําหรับกลุ่มใหญ่  

๒๑. การประเมินที่ดีต้องให้ผู้ถูกประเมินรู้ว่าตัวเองยังทําไม่ได้อีกมาก หากให้เป็นคะแนน คะแนน
ต้องสูงมาก  

๒๒. กระบวนการมีความสําคัญก็จริงแต่ก็ไม่ควรยึดกระบวนการมากนักควรยึดผลลัพธ์เป็นสําคัญ 
กระบวนการอาจจะไม่ถูกหรือดี กระบวนการท่ีเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กระบวนการน้ันต้องถูก
กํากับด้วยคุณธรรมจริยธรรม แต่แน่นอนว่ากระบวนการมีความสําคัญที่จะทําให้เกิดความสําเร็จ หรือผลลัพธ์ 

๒๓. ถ้าหากเรียนครบหลักสูตรแล้วสามารถสร้างความเช่ือมั่นหรือไม่ ในกระบวนการสิ่งที่สําคัญคือ
ครูผู้สอน ต้องรองรับกับแนวคิดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ น่ันคือต้องการการเรียนรู้ learning 
how to learn กระบวนการเรียนของเด็ก เด็กต้องได้เห็นวิธีการของผู้สอนที่มีความชํานาญ สอนให้เด็กเป็นผู้ที่
จะมีวิธีการ เป็นเป้าหมายที่สําคัญในรูปแบบของการเรียนการสอน การเลือกผู้สอนที่จะมาสอนต้องได้
ผู้เช่ียวชาญ เทคนิควิธีการจะได้มาคือผู้สอนต้องคัดกรองและต้ังเป้าหมายให้ดี จะมีเทคนิคการเรียนการสอนที่ต่างไป
จากเดิมและรองรับจากแนวคิดใหม่กว่าน้ี 

๒๔. การจัดให้พักหอพักถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ต้องมีครู แต่สร้างบรรยากาศให้ได้รู้ ความสะอาด 
การอยู่ร่วมกัน ความรับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรม เป็นต้น เป็นเรื่องที่ดีของการอยู่หอพัก โครงการน้ี 
หากจะทําให้ได้ผลควรปรับกระบวนการสรรหาผู้สอนที่เป็นต้นแบบให้ได้ และมีแนวคิดที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้วย ควรทบทวนและปรับแนวคิดและเป้าหมายบางประการ รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๒๕. ต้องมั่นใจว่าจะทําให้เห็นวิธีการประเมินที่ ชัดเจน ที่แม่นยํา รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน 
เชิงคุณลักษณะ ไม่ใช่ร้อยละ ควรใช้เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้อง  

๒๖. เป็นโครงการที่ ดีมาก แต่พอทําไปแล้วเหมือนเป็นลักษณะโครงการที่ ต้องการให้เกิดขึ้น 
แต่บางครั้งตลอด ๕ ปี เราพยายามดําเนินการให้เหมือนกับให้เด็กมาแข่งขันกันมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สิ่งที่เด็กจะได้ 
ไม่ควรให้เด็กเกิดแนวคิดว่าตลอด ๕ ปี ฉันพ้นโทษหรือยัง จบไปแล้วจะทําอย่างไรที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ 
นําผลจากการเรียนรู้ไปใช้ และท้าทายให้นําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต  

๒๗. ควรวางแผนสําหรับนักศึกษาในระยะ ๕ ปี ยกตัวอย่าง โครงการครูชนบทส่งผลให้พัฒนาครู 
ได้คิดเอง สร้างเทคนิคจากการได้เรียนมาตลอด ๔ ปี การฝึกประสบการณ์ปัจจุบันไม่เหมือนอดีต เด็กไม่ได้คิด
เอง ไม่ได้ทําเอง ทุกอย่างทําเพ่ือให้อาจารย์นิเทศพอใจ แต่การออกไปสู่โครงการชนบท ต้องไปสัมผัสกับชุมชน 
ผู้ปกครอง และความต้องการของท้องถิ่น 

๒๘. โครงการน้ีเป็นโครงการที่เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คงต้องไปทําต่อ
อีกหลายประการ เช่น ต้องทําให้โครงการน้ีเป็นต้นแบบที่จะใช้สําหรับการผลิตครูต่อไป การที่จะเป็นต้นแบบได้
ก็ต้องชัดเจน ประการแรก สิ่งที่ต้องหาคําตอบให้ได้คือเร่ืองของการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือที่จะเป็นต้นแบบในการ
สร้างนักเรียนครูต่อไป ควรจะทําวิจัยในเรื่องของนักศึกษาเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ประการที่สอง ควรหาคําตอบเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้แตกต่างจากปกติ 
ที่สอนอยู่ การจัดกิจกรรม การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ชุมชน การสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ต้องตอบว่าจะทํา
อย่างไร ให้ชัดเจน ประการสุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการต้องตอบได้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่าโครงการปกติ 
ใน ๔ พิสัย อย่างไร ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเราจะทําให้เป็นต้นแบบยากอย่างไรเราก็ต้องทํา 
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  ๔.๑.๒ การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาระดมความคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย คือ สถาบัน
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ซึ่งจะได้นําเสนอความเป็นมาว่าทําไมถึงต้องจัดต้ัง 
adiCET ทั้งน้ี การจะทําอะไรต้องดูกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ในกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น ตามมาตรา ๘ กําหนดไว้ชัดเจนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศึกษา พัฒนา เทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ
แสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด มี ๑๐ ข้อ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยดําเนินการทุกข้อ แต่ข้อน้ีอ่อนที่สุด สอนและผลิต
บัณฑิตกว่าร้อยละ ๙๐ ทําการวิจัยเล็กน้อย แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมพ้ืนบ้านท้องถิ่นที่ทําเป็นรูปธรรมน้ัน ไม่มีตัวบ่งช้ีเลย  
ซึ่งอธิการบดีได้กล่าวไว้เมื่อ ๓ ปีก่อนว่าจะทําอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหลายเรื่อง ที่พูดกันตลอดเวลา  
ไม่ว่าจะเป็นโลกร้อน การใช้พลังงานต่าง ๆ เรื่องสิ่งแวดล้อม อธิการบดีพยายามพัฒนา adiCET ค่อนข้างมาก  
แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓ ปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ผลมาก อธิการบดีต้องการทําให้ราชภัฏเชียงใหม่ในมิติการอุดมศึกษาเพ่ือท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปแบบที่แท้จริง เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่อยากจะได้อย่างย่ิง เป็นรูปธรรม ย่ังยืน 
ประมาณปลายปีได้มีโอกาสเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ซึ่งเป็นเพ่ือนที่เคยทํางานด้วยกัน
มานาน ที่เกษียณอายุราชการแล้ว จึงขอให้มาช่วยทําอะไรเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
ได้หรือไม่ งบประมาณก็ไม่มีให้ บุคลากรก็ไม่มีให้ และไม่มีเงินด้วย จะทําอย่างไร ก็ร่วมวางแผนกัน ๔ เดือน 
ท้ายที่สุดถ้าจะมีบุคลากรมาทํางานก็ต้องมีงบประมาณจ้าง จึงต้องเปิดหลักสูตรเพ่ือนํางบประมาณนั้นมาบริหาร 
และให้ต้ังเป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย ได้นําเสนอข้อมูล รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลประกอบ 
การระดมความคิด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการบรรยาย 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๑. การบริหารจะเป็นองค์กรรัฐหรือมหาวิทยาลัยในเมืองไทย หากจะให้มีประสิทธิภาพดี ควรไปดู 

รูปแบบการบริหาร (Model management) ของภาคเอกชน  ซึ่งเช่ือว่า adiCET สามารถเป็นหน่วยงานใน
กํากับของรัฐได้ มีคณะกรรมการบริหารโดยอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ มีบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานของรัฐ สําคัญที่สุดต้องนําภาคเอกชนมาสนับสนุน ขณะน้ีการศึกษาไทยทั้งระบบยึดติด
กับเร่ืองกฎระเบียบล้าสมัย กฎหมายไม่เอ้ืออํานวยหลายประการ adiCET ถ้าต้ังเป็นหน่วยงานในกํากับ 
จะคล่องตัว มูลนิธิต่าง ๆ มีความสามารถมากในการหาเงิน เพราะฉะนั้น adiCET เป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดที่จะ
เป็นตัวอย่างของราชภัฏแต่ต้องนําภาคเอกชนเข้ามาร่วม  

๒. หน่วยงานในกํากับถ้าจําแนกตามวัตถุประสงค์จะมี ๒ ประเภท คือ (๑) หน่วยงานท่ีต้องการ
ความคล่องตัวแล้วเป็นพันธกิจที่มหาวิทยาลัยต้องทํา เป็นอย่างไรก็ต้องทํา ประเภทน้ีมหาวิทยาลัยต้อง
สนับสนุน และ (๒) หน่วยงานท่ีมีแนวทางที่จะแสวงหารายได้เพ่ิมขึ้น  แต่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเก่งแต่ 



๑๐ 
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ใช้เงิน แต่เรื่องหาเงินไม่เคยให้ความสําคัญ หน่วยงานในกํากับประเภทท่ี ๒ เบ้ืองต้นมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ถูกต้องแล้ว แต่ผลงานที่ออกจะเป็นตัวช้ีว่าต่อไปจะทําอย่างไร และถ้าองค์กรใดที่สามารถหาผลประโยชน์และ
สามารถจัดหารายได้เข้ามาได้คือต้องเล้ียงตนเองให้ได้ ต้องทําอย่างน้ัน ความท้าทายตรงนี้ต้องให้มีในหน่วยงาน
กํากับประเภทที่ ๒ ในกรณีที่อธิการบดีนําเสนอ adiCET เป็นตัวอย่าง ถือว่าเป็นหน่วยงานที่น่าสนใจ เช่ือว่า
สามารถหารายได้ด้วยตนเองได้ แต่ก็ยังไม่เห็นวิธีการว่าจะเป็นอย่างไร  กรณีการพิจารณาเร่ืองกฎระเบียบที่ว่า
บางครั้งผูกมัดตัวเอง แต่คิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นที่สุด ตอบสนองผู้บริหารมากท่ีสุด  
จนทุกวันน้ีละเลยการตรวจสอบ ระบบการติดตามไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ รายงานผลการเงินทั้งหลายรายงาน
บ้างไม่รายงานบ้าง กฎระเบียบเป็นเพียงการบอกแนวทางการปฏิบัติเท่าน้ัน หน่วยงานต้องมีเป้าหมายในการหา
รายได้เพ่ิมเติม รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติ ปัจจุบันใช้งบประมาณโดยไม่แสวงหาแหล่งรายได้ จึงควรพิจารณา 
ให้รอบคอบว่าหน่วยงานประเภทใดเป็นประเภทที่ ๑ หน่วยงานประเภทใดเป็นประเภทท่ี ๒ และต้องกําหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนว่าประเภทท่ี ๒ ต้องพ่ึงพาตนเองให้ได้ภายในก่ีปี ต้องกําหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจนและมีความ
ท้าทาย  

๓. ในอนาคตการหารายได้เลี้ยงตนเองมาจากแหล่งใดเป็นหลักต้องพิจารณาให้ดี การจัดต้ัง adiCET 
เ ป็นการจัด ต้ัง เ พ่ือ เส ริมบารมีการเ ป็นราชภัฏเ ชียงใหม่  หรือจัด ต้ังขึ้ นมาเ พ่ือเ ป็นวาระของโลก 
มหาวิทยาลัยต้องการให้ adiCET เสริมบารมีหรือไม่ และจะสร้างครูเป็นเลิศให้อยู่ในพ้ืนที่ adiCET ด้วยหรือไม่ 
ต้องชัดเจน ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันมาก ถ้าทําไปต้องสํารวจเป้าหมาย ลูกค้า เช่น ลูกค้าของ adiCET คือกลุ่มใด 
อยู่ที่ระดับอาเซียน หรือทุกประเทศในโลกต้องเป็นลูกค้า ถ้าหากพิจารณาลักษณะน้ีพอจะมองเห็นภาพว่า 
ตัวตนของ adiCET คืออะไร ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเป้าหมายคืออะไร ต้องชัดเจน ซึ่งเป้าหมายไม่จําเป็นต้องมี
อย่างเดียว แต่ต้องให้เด่น  หากยังไม่เห็นต้องให้เห็นก่อนไม่อย่างน้ันจะไปไม่ถึง 

๔. ในเร่ืองครูพันธ์ุใหม่ ในปัจจุบันจะใช้คําว่าสอนคงไม่ได้ เพราะเด็กพันธ์ุใหม่จะปฏิเสธวิธีการเดิม ๆ 
เด็กพันธ์ุใหม่ต้องใส่กระบวนการใหม่ ๆ จะฟูมฟักเขาอย่างไร ใช้วิธีไม่เหมือนใคร ผู้ที่จะทําหน้าที่น้ีต้องไม่ยืน
สอนหน้าช้ันเรียน เป็นวิธีการที่ต้องคิด  

๕. เรื่องหน่วยงานเป็นเร่ืองที่สําคัญ มหาวิทยาลัยควรตระหนักว่าจะทําอย่างไรให้หน่วยงาน 
ในกํากับบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แล้ว adiCET มีเป้าหมายอยู่อะไร ความย่ังยืนจะทําอย่างไร  

 
๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 

 
  - ไม่มี - 
 
 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
  - ไม่มี - 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  - ไม่มี - 
 
  



๑๑ 
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 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
  - ไม่มี - 
 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
  - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ อนุมัติให้ปรญิญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครัง้ที่ ๗/๒๕๕๕ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ และประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๕๖๑ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความ 
ในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ คน 
   รวม ๒ คน 
 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ คน 
   รวม ๒ คน 
 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ คน 
   รวม ๒ คน 
 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  ระดับปริญญาโท ๑๐ คน 
   รวม ๑๐ คน 
 

  



๑๒ 
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สําเร็จการศึกษา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  ระดับปริญญาเอก ๖ คน 
  ระดับปริญญาโท ๙ คน 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๓ คน 
  ระดับปริญญาตรี ๕๒๗ คน 
   รวม ๕๔๕ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ และประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๕๖๑ คน 
ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
 
 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด บุญชัย) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


